
รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลเกษตรพัฒนา 
สมัยสามัญ  สมัยที่สี่  ครั้งที่ 2   ประจ าปี  2561 

วันพฤหัสบดีที่ 30  สิงหาคม พ.ศ. 2561 เวลา  09.00 น. 
ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลเกษตรพัฒนา 

------------------------------------------------------------------ 
ผู้มาประชุม 
 1. นางปัณรส    แช่มใส   รองประธานสภาเทศบาล  

2. นายบุญยิ้ม          น้อยนารถ  สมาชิกสภาเทศบาล 
 3. นายสมบัติ  พุกนิลฉาย  สมาชิกสภาเทศบาล 
  4. นายบุญรุ่ง    วรหาญ   สมาชิกสภาเทศบาล    
  5. นายด ารงค์          เกตุแก้ว   สมาชิกสภาเทศบาล 
  6. นายประสิทธิ์  จันทร์ด ี   สมาชิกสภาเทศบาล 
 7. นางสมศรี    เกตุแก้ว   สมาชิกสภาเทศบาล 
          8. นายนิพนธ์  ศิริวัลย์   สมาชิกสภาเทศบาล 

9.นายสร้อย  น้อยนารถ  สมาชิกสภาเทศบาล 
10.นายประสงค์   โพธิ์อ่ิม   สมาชิกสภาเทศบาล 
11. นายสุพจน์    รัศมี   สมาชิกสภาเทศบาล 
12. จ่าเอกมนัส  ประคองโพธิ์ทอง  เลขานุการสภาเทศบาล 
 

ผู้ไม่มาประชุม 
 1. นายโสภณ  อินทร์จินดา  ประธานสภาเทศบาล ลาป่วย 

 

คณะผู้บริหารและพนักงานเจ้าหน้าที่  
1. นายบุญเชิญ          ข าสาคร   นายกเทศมนตรี 
2. นายเฉลา          ใจดี   รองนายกเทศมนตรี 
3. นางสาวภู่ศรี    เกตุแก้ว   รองนายกเทศมนตรี 
4. นายวิทยา          วรวงษ ์   เลขานุการนายกเทศมนตรี 
5. นายภานุวัชร  รัศมี   ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 
6. นางสาวณัฐฐิญา  เพ็ชรดี     หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล 
7. นางสาวสุดารัตน ์ เหลืองโสภากร  ผู้อ านวยการกองการศึกษา 
8. นางรสสุคนธ์   ทองบุญ   รักษาราชการแทน ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขฯ 
9. นายสมทรง  ข าสาคร   รักษาราชการแทน ผู้อ านวยการกองช่าง 

        10. นายนาทกมล  มณีกุล   หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ 
        11. นางนิดา  ปักการะสัย  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
 
รายงานการประชุม 

เมื่อถึงเวลานัดประชุม ปลัดเทศบาล ได้ตรวจสอบลายมือชื่อจากสมุดลงชื่อเข้าประชุมสภา   
เห็นว่าสมาชิกลงชื่อเข้าประชุมครบองค์ประชุมแล้ว  จึงให้สัญญาณ  และเชิญสมาชิกเข้าประชุมประจ าที่       
ที่จัดไว้ในห้องประชุมสภา  และได้เรียนเชิญรองประธานสภาเทศบาล  จุดธูป เทียน บูชาพระรัตนตรัย   



 ๒ 

จ่าเอกมนัส ประคองโพธิ์ทอง  เรียนท่านรองประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ  ตาม
เลขานุการสภาเทศบาล  พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม มาตรา ๒๑ 
 ประธานสภาเทศบาล มีหน้าที่ด าเนินกิจการของสภาเทศบาลให้เป็นไปตาม

ระเบียบข้อบังคับการประชุมสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล มีหน้าที่
กระท ากิจการแทนประธานสภาเทศบาลในเมื่อประธานสภาเทศบาล ไม่อยู่ 
หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้  และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
ข้อบังคบัการประชุมสภาท้องถิน่ พ.ศ. ๒๕๔๗  และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิ ขอ้ ๑๗ 
รองประธานสภาท้องถิ่นมีหน้าที่ช่วยประธานสภาท้องถิ่นในกิจการอันเป็น
อ านาจหน้าที่ของประธานสภาท้องถิ่น หรือปฏิบัติการตามที่ประธานสภา
ท้องถิ่นมอบหมายในกรณีไม่มีประธานสภาท้องถิ่น หรือมีแต่ไม่อยู่หรืออยู่แต่
ไมส่ามารถปฏิบัติหน้าที่ได้หรือไมย่อมปฏิบัติหน้าที ่ให้รองประธานสภา
ท้องถิ่นเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานสภาท้องถิน่ โดยให้น าความในข้อ ๒๖ 
วรรคสอง มาใช้บังคับโดยอนุโลมกรณีที่สภาท้องถิ่นใดมีรองประธานสภา
ท้องถิ่นมากกว่าหนึ่งคน ให้รองประธานสภาท้องถิ่นปฏิบัติหน้าที่แทน
ประธานสภาท้องถิ่นตามล าดับ 

  เนื่องจากในวันนี้  ท่านโสภณ  อินทร์จินดา ประธานสภาเทศบาล 
 ไมส่ามารถปฏิบัติหน้าที่ได ้ จึงขอเรียนเชิญท่านปัณรส  แช่มใส รอง

ประธานสภาเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานสภาเทศบาลต่อไป  
 

นางปัณรส  แช่มใส   ขอกล่าวสวัสดี  ท่านนายกเทศมนตรี  ท่านรองนายกเทศมนตรี   
รองประธานสภาเทศบาล  ท่านสมาชิกสภาเทศบาล  และพนักงานเจ้าหน้าที่ที่เข้าร่วมประชุมทุกท่าน    

วันนี้เป็นการประชุมสภาเทศบาล  สมัยสามัญ  สมัยที่สี่  ครั้งที่ 2  ประจ าปี 
พ.ศ.  2561  แต่เนื่องด้วยคุณโสภณ  อินทร์จินดา  ประธานสภาเทศบาล  
ได้เข้ารับการรักษา ณ โรงพยาบาลบ้านแพ้ว จึงไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ใน
วันนี้ ดิฉันนางปัณรส  แช่มใส รองประธานสภาเทศบาล  ปฏิบัติหน้าทีแ่ทน
ประธานสภาเทศบาล  เมื่อท่านทั้งหลายพร้อมแล้วขอเปิดการประชุมตาม
ระเบียบวาระดังต่อไปนี้ 

 

 
ระเบียบวาระท่ี  1 เรื่อง ที่ประธานจะแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
     

นางปัณรส  แช่มใส   - ไม่มีเรื่องใดๆ ในระเบียบวาระนี้ 
รองประธานสภาเทศบาล    

 
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง   รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 

- รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลเกษตรพัฒนา   
สมัยสามัญ  สมัยที่สี่ ครั้งที่ 1  ประจ าปี  2561 เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 
2561  
 



 ๓ 

นางปัณรส  แช่มใส   ได้แจกส าเนารายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลเกษตรพัฒนา 
รองประธานสภาเทศบาล   ให้ท่านทั้งหลายได้ทราบล่วงหน้าแล้วขอให้ท่านได้ตรวจสอบว่าเป็นไปตาม 

ที่ได้ประชุมกันไว้หรือไม่ 
 
ที่ประชุม   ไม่มีสมาชิกท่านใดขอแก้ไข  
 
นางปัณรส  แช่มใส   ถ้าไม่มีสมาชิกท่านใดขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อความใด  ขอมติที่ 
รองประธานสภาเทศบาล  ประชุมรับรองรายงานการประชุมด้วยครับ 
  
มติที่ประชุม   - รับรองรายงานการประชุม -  
   (สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน  ยกมือรับรองรายงานการประชุม) 
 
ระเบียบวาระท่ี  3 เรื่อง   เพื่อทราบ 
 

นางปัณรส  แช่มใส   - ไม่มีเรื่องใดๆ ในระเบียบวาระนี้ 
รองประธานสภาเทศบาล    
 
ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่อง  เพื่อพิจารณา 
 

1. ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2562  
วาระท่ี 2 และวาระท่ี 3 

 

นางปัณรส  แช่มใส   ตามท่ีสภาเทศบาลต าบลเกษตรพัฒนา ได้มีมติเห็นชอบ รับหลักการ 
รองประธานสภาเทศบาล แห่งร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ในวาระที่ 1 เมื่อคราวประชุมสภาเทศบาลต าบลเกษตรพัฒนา สมัยสามัญ  
สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจ าปี พ.ศ. 2561 เมื่อวันที่ 15  สิงหาคม 2561  
และให้ส่งร่างเทศบัญญัติฯ ให้คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติประจ า
สภาเทศบาลต าบลเกษตรพัฒนา รับไปพิจารณานั้น 

     จึงขอเชิญคณะกรรมการแปรญัตติฯ ได้รายงานผลการแปรญัตติ
    ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  
    ต่อที่ประชุม 
 

นายด ารงค์  เกตุแก้ว   กราบเรียนท่านประธานสภา และท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
ประธานกรรมการฯ      ตามท่ีสภาเทศบาลได้มอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 

งบประมาณ พ.ศ. 2562 ให้คณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ  
พิจารณาเมื่อคราวประชุมสภาเทศบาลต าบลเกษตรพัฒนา สมัยสามัญ สมัยที่ 
4 ครั้งที่ 1  ประจ าปี พ.ศ. 2561  เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2561 นั้น 

     คณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติประจ าสภาเทศบาลต าบล 
เกษตรพัฒนาได้ประชุมเม่ือวันที่ 23 สิงหาคม 2561 เวลา 09.30 น. เพื่อ
พิจารณาการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 เรียบร้อยแล้ว มีรายละเอียด ดังนี้ 



 ๔ 

     1.ไม่มีผู้บริหารท้องถิ่น  และสมาชิกสภาเทศบาลต าบลเกษตร 
พัฒนาท่านใดเสนอค าแปรญัตติ 

  2. คณะกรรมการฯ มีความเห็นไม่มีการแก้ไขเพ่ิมเติมร่าง 
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  
เทศบาลต าบลเกษตรพัฒนา  โดยมีมติเห็นชอบให้คงไว้ตามร่างเดิม 

 
นางปัณรส  แช่มใส   - ขอเชิญท่านสมาชิกสภาพิจารณา ท่านใดจะซักถามหรือ 
รองประธานสภาเทศบาล  อภิปรายขอเรียนเชิญคะ 

- เมื่อไม่มีผู้ใดซักถามหรืออภิปราย ขอมติที่ประชุม สมาชิกท่านใด
เห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2562 ของเทศบาลต าบลเกษตรพัฒนา ในวาระที่ 2 ตามที่คณะกรรมการ
แปรญัตติร่างเทศบัญญัติเสนอ  ขอได้โปรดยกมือ 

 
มติที่ประชุม    ที่ประชุมมีมตเิห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
    งบประมาณ พ.ศ. 2562 ของเทศบาลต าบลเกษตรพัฒนา ในวาระท่ี 2 เป็น 

เอกฉันท์ 
 
 
นางปัณรส  แช่มใส   ต่อไปเป็นการพิจารณาวาระที่ 3 แห่งร่างเทศบัญญัติงบประมาณ 
รองประธานสภาเทศบาล รายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ซึ่งผ่านความเห็นชอบในวาระ   

ที่ 1 และ วาระที่  2  มาแล้ว ต่อไปเป็นการพิจารณาวาระที่  3  โดยให้
สมาชิกสภาเทศบาลลงมติว่าจะให้ตราเป็นเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562  และเสนอผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร  
พิจารณาให้ความเห็นชอบเพ่ือให้เทศบาลประกาศใช้ต่อไปหรือไม่  ขอมติที่
ประชุมด้วยคะ 

 
มติที่ประชุม    ที่ประชุมมีมตเิห็นชอบให้ตราเป็นเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของเทศบาลต าบลเกษตรพัฒนา ในวาระ 
ที่ 3 เป็นเอกฉันท์ 

 
นางปัณรส  แช่มใส   เป็นอันว่าที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลเกษตรพัฒนา มีมติให้ความ
รองประธานสภาเทศบาล  เห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  

2562 เทศบาลต าบลเกษตรพัฒนา เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งจะได้ส่งร่าง 
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เสนอต่อ
ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร พิจารณาอนุมัติ และประกาศใช้ต่อไป 

 
 
 
 



 ๕ 

ระเบียบวาระท่ี  5 เรื่อง   อ่ืนๆ 
 

นางปัณรส  แช่มใส   - ด้วยผู้บริหารขอแจ้งการด าเนินงานต่างๆ ของเทศบาล เพ่ือให้ 
รองประธานสภาเทศบาล  สมาชิกทุกท่านได้รับทราบ ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรี 
 

นายบุญเชิญ   ข าสาคร   กราบเรียนท่านรองประธานสภาเทศบาลต าบลเกษตรพัฒนา  และ
นายกเทศมนตรี   สมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ ทางเทศบาลขอขอบคุณท่านสมาชิกทุกท่าน 

ในการให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีในการด าเนินกิจกรรมและการพัฒนาด้าน
ต่างๆ และคณะผู้บริหารขอแจ้งการด าเนินงานของเทศบาล ดังนี้ 

1.กรณีข้อพิพาทตามโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนายทอง
บัว  น้อยนารถ ถึงบริเวณบ้านนางอรุณ นิยบุญ และบริเวณบ้านนายมาลัย  
น้อยนารถ รวม 1 ทางแยก หมู่ที่ 5 ต าบลเกษตรพัฒนา ทางเทศบาลได้
ด าเนินการแก้ไข และได้ด าเนินการเจรจาประนีประนอม ซึ่งผู้ฟ้องร้องได้ถอน
ฟ้องคดีดังกล่าว และได้ให้ความอนุเคราะห์การให้ใช้ประโยชน์บริเวณพ้ืนที่
ดังกล่าวด้วย 

2. ขณะนี้ได้ให้ทุกกอง/งาน ของเทศบาลต าบลเกษตรพัฒนา ส ารวจ
เงินงบประมาณเหลือจ่าย ในหมวดต่างๆ เพ่ือพิจารณาการด าเนินงานโครงการ
ต่างๆ ทั้งนี้ ก็ต้องด าเนินการเป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 
2564) ทุกฉบับ 

3. ทางเทศบาลจะได้ด าเนินการประชุมประชาคม เพื่อพิจารณาการ
ปรับปรุงแผน แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) จึงขอแจ้งให้ทุก
ท่านได้รับทราบ และประสานกับด าเนินการกับทุกชุมชนต่อไป 

4. ตามทีไ่ด้รับการประสานจากกรมทรัพยากรน้ า จะด าเนินการเจาะ
น้ าบาดาล ในหมู่ที่ 1 บริเวณบ้าน นายจี๊ด โพธิ์ทอง ขณะนี้กรมทรัพยากรน้ า 
ได้เข้าด าเนินการขุดเจาะแล้ว 

ทั้งนี ้ขอความร่วมมือจากทุกท่านได้ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทุก
ท่านได้รับทราบ และเข้าใจถึงการด าเนินงานต่างๆ ของเทศบาลด้วย หากพบ
ปัญหาใดๆ จะได้มีการปรึกษาหารือร่วมกันในการแก้ไขปัญหา ต่อไป 

 
มติที่ประชุม    -  รับทราบ- 
 

นายด ารงค์  เกตุแก้ว   กราบเรียนท่านรองประธานสภา กระผมนายด ารงค์  เกตุแก้ว  
สมาชิกสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 ขอหารือ การซ่อมแซมถนน ซอยเทศบาล 12 

เนื่องจากบางจุดเกิดการช ารุด และถนนสายดังกล่าวมีผู้ใช้สัญจรไปมาเป็น
จ านวนมาก 

 

นายบุญเชิญ   ข าสาคร   เรียนท่านสมาชิก ทางเทศบาลจะได้ขอน าไปพิจารณาการด าเนินการ
นายกเทศมนตรี   เนื่องจากถนนเส้นดังกล่าวอาจจะต้องมีการด าเนินการยกระดับถนน และ 

ขยายไหล่ทางออกไปอีกหรือไม่ ความคืบหน้าเป็นประการใด จะแจ้งให้ท่าน
สมาชิกได้ทราบอีกครั้ง  

 



 ๖ 

 
นางสาวสุดารัตน์ เหลืองโสภากร  กราบเรียนท่านรองประธานสภาเทศบาลต าบลเกษตรพัฒนา  และ
ผู้อ านวยการกองการศึกษา สมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ด้วยกองการศึกษา ได้จัดท าโครงการหิ้วปิ่นโต 

เข้าวัด ท าบุญฟังธรรม เทศบาลต าบลเกษตรพัฒนา ประจ าปี พ.ศ.2561 
โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นการส่งเสริมสืบสานวัฒนธรรม และประเพณีอันดี
งามของท้องถิ่น ณ วัดคลองตันราษฎร์บ ารุง หมู่ที่ 3 ต าบลเกษตรพัฒนา 
ก าหนดการ 

- วันจันทร์ที่ 3 เดือนกันยายน พ.ศ.2561 ตั้งแต่เวลา 07.00 น. 
- วันจันทร์ที่ 17 เดือนกันยายน พ.ศ.2561 ตั้งแต่เวลา07.00น. 
จึงขอเรียนเชิญทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน 
 

นางรสสุคนธ์  ทองบุญ   กราบเรียนท่านรองประธานสภาเทศบาลต าบลเกษตรพัฒนา  และ 
รักษาราชการแทน   สมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  ขอประชาสัมพันธ์และเรียนเชิญทุกท่านร่วม
ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขฯ บริจาคโทรศัพท์มือถือเก่า ทุกสภาพ ทุกรุ่น ทุกยี่ห้อ ตามโครงการ “มือถือเก่า 

ไป ชีวิตใหม่มา” เพ่ือเป็นการก าจัดขยะอิเล็กโทรนิคส์อย่างถูกวิธี และน า
รายได้ที่ได้จากการรีไซเคิลช่วยเหลือให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในถิ่นทุรกันดาร
ทุกแห่ง สามารถบริจาคได้ที่ ส านักงานเทศบาล ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน และ 
โรงพยาบาลบ้านแพ้ว สาขาเกษตรพัฒนา ตั้งแต่บัดนี้ ขยายเวลาจนถึงวันที่ 
25 กันยายน พ.ศ. 2561 
 

จ่าเอกมนัส  ประคองโพธิ์ทอง  กราบเรียนท่านรองประธานสภาเทศบาลต าบลเกษตรพัฒนา  และ 
เลขานุการสภาเทศบาล  สมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  ด้วยส านักงานพาณิชย์จังหวัดสมุทรสาคร ขอ 

แจ้งการย้ายอาคารที่ท าการส านักงานพาณิชย์จังหวัดสมุทรสาครแห่งใหม่ ไป
อยู่ ณ อาคารเลขที่ 90/1 หมู่ที่ 1 ต าบลบางโทรัด อ าเภอเมือง จังหวัด
สมุทรสาคร จึงขอประชาสัมพันธ์เพ่ือประโยชน์ในการติดต่อราชการและการ
ขอรับบริการในงานที่เก่ียวข้องกับส านักงานพาณิชย์จังหวัดสมุทรสาคร 
 

มติที่ประชุม    -  รับทราบ- 
 
นางปัณรส  แช่มใส  จะมีสมาชิกท่านใดเสนอเรื่องอ่ืนใดอีกหรือไม่  ถ้าไม่มีขอปิดการประชุม  
รองประธานสภาเทศบาล  
  

    เลิกประชุมเวลา  10.30 น. 
 
 
 

ลงชื่อ จ.อ.       ผู้จดบันทึก 
                            (มนัส  ประคองโพธิ์ทอง) 


